

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

5 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động (CVD) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phó viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả và những định hướng để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả CVD trong thời gian tới.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, thời gian qua Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai CVD “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Giang: Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thì đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đồng thời phát huy những kết quả đạt được qua 20 năm thực hiện CVD “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhanh chóng được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, Đảng đoàn MTTQ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVD “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức hiệp thương, phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho các tổ chức chính trị - xã hội, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU,

các nội dung của CVD, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện bài bản, kịp thời, đồng bộ, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả tích cực gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các CVD khác bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về 5 nội dung của CVD, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức tập huấn từng chuyên đề cho cán bộ chuyên trách MTTQ, thành viên ban công tác mặt trận khu dân cư, phát huy vai trò của các đoàn thể, các tổ chức tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng về các chuyên đề, nội dung, phương thức triển khai CVD; đồng thời, nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo và tính chủ động của nhân dân trong tham gia thực hiện.

Phóng viên: Theo đồng chí, đâu là những kết quả nổi bật Thái Bình đã đạt được trong thực hiện CVD?

Đồng chí Nguyễn Văn Giang: Những năm qua, MTTQ

các cấp ở Thái Bình đã triển khai CVD “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “Lấy sức dân chăm lo đời sống cho nhân dân”, lấy chất lượng cuộc sống của nhân dân làm nội dung, lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn kết cộng đồng làm sức mạnh; qua đó đã khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường trong nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ sự nghiệp đổi mới, chung tay xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân các khu dân cư đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau trong sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp trên 2 triệu ngày công, hàng chục tỷ đồng, 2.893.466m² đất chính trang đồng ruộng; các xã đã tổ chức đào đắp được trên 4 triệu m³ công trình và kênh mương tưới, tiêu... Nhân dân còn đóng góp 86,43 tỷ đồng để làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; hiến 1.477m² và đóng góp 37.221 ngày công trị giá hàng chục tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Kết quả, hết năm 2019 Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX; đặc biệt, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước



Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

sạch phục vụ sinh hoạt. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả bước đầu. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Thái Bình giảm còn trên 2,1%, bằng gần một nửa mức bình quân cả nước.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị ai bỏ lại phía sau”, 5 năm qua, quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp trong tỉnh đã vận động được trên 83,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ các cấp trong tỉnh đã kịp thời hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.177 “Nhà đại đoàn kết”, hỗ trợ 2.457 hộ nghèo phát triển sản xuất, 2.080 người khám chữa bệnh, 11.555 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng 71.431 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2020 MTTQ các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, công đồng doanh nghiệp, con em quê hương tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền trên 17,2 tỷ đồng và bằng hiện vật quy ra tiền gần 12,36 tỷ đồng.

Nhân dân ở các khu dân cư đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Nếu như năm 2016, tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 88,5% trên tổng số khu dân cư, gia đình văn hóa đạt 85,8% trên tổng số hộ thì đến cuối năm 2019 có 93,1% khu dân cư đạt chuẩn hiệu quả dân cư văn hóa, 89,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; năm 2020 có

1.810/1.814 thôn, tổ dân phố đăng ký đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa (chiếm 99,8%).

Cùng với đó, MTTQ các cấp đã phát động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được 751 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; 2.064 tổ tự quản môi trường; 2.117 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; 2.914 đồng hộ không ma túy, tệ nạn xã hội; 299 mô hình xử lý rác thải không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội; 2.076 tổ hòa giải ở cơ sở với 15.895 thành viên, mỗi năm hòa giải thành công trên 2.000 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân (chiếm 85 - 87% số vụ việc)... Thông qua các hoạt động trên đã nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của nhân dân trong việc thực hiện và chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của cộng đồng, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và có trách nhiệm với cuộc sống hàng ngày của từng hộ dân ngay tại khu dân cư. MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phân biệt xã hội, góp phần mở rộng dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, gần dân và sát dân.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh

đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức thành viên, CVD đã phát huy tốt vai trò, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của cả cộng đồng, tạo ra nguồn lực mới, góp phần vào thành công trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. CVD đã lan tỏa, tác động đến mọi mặt của đời sống, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Kết quả đạt được qua thực hiện CVD và các phong trào thi đua yêu nước đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Phóng viên: Để tiếp tục thực hiện và nâng cao hơn nữa chất lượng CVD “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Giang: Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời để CVD ngày càng lan tỏa và được triển khai sâu rộng đến cơ sở và khu dân cư, thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao

nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về 5 nội dung của CVD. Tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia thực hiện CVD, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác mặt trận và sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân từ mỗi khu dân cư.

Hai là, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái”, đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, chú trọng xây dựng các mô hình, tổ, nhóm giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Ba là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng thôn, tổ dân phố bình yên, gia đình hòa thuận, hạnh phúc; chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Bốn là, tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, mô hình tự quản tại cộng đồng, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, cá nhân tiêu biểu; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hay, hiệu quả.

Năm là, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phân biệt xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền và các sở, ngành, tổ chức thành viên đồng thời phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc chủ trì, phát động CVD, phấn đấu đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

TIẾN DAT
(thực hiện)



Mô hình phát triển kinh tế của nông dân Đỗ Mạnh Hùng, xã Thụy Sơn (Thái Thụy) cho thu nhập cao.

Thắt chặt đoàn kết khu dân cư

Những ngày này, các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh sôi nổi tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) với nhiều hoạt động thiết thực, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Đã thành thông lệ, hàng năm, thôn Chí Cường, xã Nam Cường (Tiền Hải) đều tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú: Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao; khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu; tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Theo chia sẻ của nhiều người dân trong thôn, từ lâu ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động thường niên, là dịp để bà con lối xóm sum họp, chia sẻ, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. Bà Phan Thị Thu cho biết: Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội đều do phụ nữ trong thôn biểu diễn góp phần làm cho không khí ngày hội thêm phần sôi nổi.

Hàng ngày ai cũng bận rộn với công việc và gia đình nên đây chính là dịp để mọi người tạm gác lại những bộn bề lo toan, ngồi lại với nhau, chia sẻ những câu chuyện, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. Nhiều khúc mắc giữa các gia đình nhờ gặp nhau ở ngày hội, qua bữa cơm đại đoàn kết đã được hóa giải. Tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn chia sẻ: Bữa cơm đại đoàn kết được thôn duy trì



Phụ nữ xã Vũ Công (Kiến Xương) chăm sóc đường hoa.

tổ chức nhiều năm nay. Ngoài phần kinh phí do bà con đóng góp, thôn vận động các nguồn xã hội hóa ủng hộ, tạo điều kiện để bà con có một bữa cơm sum họp. Nhờ những bữa cơm như thế mà nhiều năm qua ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở thôn trở nên rộn rã, ấm áp tình nghĩa xóm làng, bà con bảo nhau chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng như thôn Chí Cường, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhiều năm nay đã trở thành ngày hội truyền thống của nhân dân thôn Phúc Trung Bắc, xã Phúc Thành (Vũ Thư); là dịp để bà con trong thôn đánh giá lại một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông Hà Mạnh Chiêm cho biết: Năm nay, bà con trong thôn rất vui mừng, phấn khởi khi được đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện về chung vui. Đây là sự ghi nhận cũng như nguồn động viên lớn lao để bà con tiếp tục nỗ lực cố gắng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Để chuẩn bị cho ngày hội, nhân dân trong thôn đã vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trang trí hội trường và các tuyến đường của thôn; chuẩn bị các tiết mục văn nghệ; tổ chức giao lưu thể thao... qua đó góp phần thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm. Đây cũng là thành tố quan trọng để thôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian qua, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liền.

Những năm qua, việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên chú trọng, được đồng đẳng các tầng lớp nhân dân



Tiết mục văn nghệ trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Chí Cường, xã Nam Cường (Tiền Hải).

tham gia, trở thành ngày hội lớn ở khắp các khu dân cư. Hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh chọn mỗi huyện, thành phố 1 khu dân cư làm điểm, mời các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố về dự. Phần lễ, các khu dân cư tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, biểu dương gia đình văn

hóa tiêu biểu. Phần hội với nội dung phong phú gồm các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, khởi dậy và duy trì các trò chơi dân gian, nét sinh hoạt truyền thống, tạo môi trường văn hóa lành mạnh và đời sống tinh thần phong phú ở cơ sở. Theo thống kê, tỷ lệ khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa tăng dần qua từng năm. Hàng năm có trên 70% khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, tạo

không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình làng xóm, nghĩa phố phường.

Với nhiều hoạt động thiết thực, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp văn hóa, là dịp tập hợp, gắn kết người dân, đồng viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

ĐÀO QUYÊN - DAT QUÂN